

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Ngô Minh Đoàn
tại Hội nghị bàn biện pháp xoá một số tụ điểm ma túy
tại các xã: Hương Sơn, Tân Thịnh và thị trấn Kép**

Ngày 10/5/2017, đồng chí Ngô Minh Đoàn- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện- Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện chủ trì Hội nghị bàn biện pháp xoá bỏ một số tụ điểm ma túy tại các xã: Tân Thịnh, Hương Sơn và thị trấn Kép. Thành phần dự Hội nghị gồm có: Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện; Đội Cảnh sát điều tra ma túy- Công an huyện; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội, các thành viên Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ; trưởng, phó và công an viên của các xã, thị trấn nêu trên. Sau khi nghe Công an huyện báo cáo công tác phòng, chống ma túy 6 tháng đầu năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giải quyết tụ điểm ma túy tại khu vực Ga Kép và khu vực nghĩa trang thôn Thanh Bình, xã Tân Thịnh và ý kiến phát biểu của các đại biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngô Minh Đoàn- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện kết luận như sau:

1. Thực trạng về ma túy trên địa bàn

Hiện nay trên địa bàn huyện có 224 đối tượng nghiện có hồ sơ quản lý (so với cùng kỳ năm 2016 giảm 20 đối tượng) và 158 đối tượng nghi nghiện (so với cùng kỳ năm 2016 tăng 14 đối tượng). Số người sử dụng ma túy tổng hợp như ma túy đá, Ketamin, Cỏ mỹ, Cần sa ngày càng trẻ hóa về độ tuổi, đặc biệt đã xuất hiện một số đối tượng là học sinh có biểu hiện sử dụng ma túy. Số người nghiện tập trung chủ yếu tại các xã như: Đào Mỹ, Tiên Lục, Phi Mô, Tân Dĩnh, thị trấn Vôi, Tân Thịnh, Hương Sơn và thị trấn Kép. Các đối tượng phạm tội về ma túy hoạt động với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, có nhiều thủ đoạn để đối phó với lực lượng Công an, đã và đang có dấu hiệu hoạt động theo nhóm, gây khó khăn cho công tác bắt giữ, xử lý đối tượng.

Trên địa bàn huyện tại khu vực chòi gác ghi Ga Kép là địa bàn giáp ranh giữa 3 xã, thị trấn là thị trấn Kép, Tân Thịnh và Hương Sơn, nghĩa trang thôn Thanh Bình (giáp ranh giữa thị trấn Kép và xã Tân Thịnh). Lợi dụng đây là địa

bàn hèo lánh, ít người qua lại, địa hình địa thế phức tạp, kín đáo không có người ở nên thời gian từ đầu năm 2017 cho đến nay các đối tượng nghiện ma túy bao gồm số đối tượng nghiện trên địa bàn và số đối tượng nghiện tại các huyện giáp ranh như Hữu Lũng- Lạng Sơn, Yên Thế, Lục Nam thường xuyên đến tụ tập mua bán và sử dụng tại chỗ trở thành tụ điểm nhức nhối về ma túy gây mất ANTT trên địa bàn.

2. Nguyên nhân

Nguyên nhân của tình trạng trên là do sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể cấp xã, đoàn thể ở thôn và nhân dân trong công tác phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm về ma túy chưa tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhất là cấp ủy, chính quyền cấp xã ở một số nơi còn chưa quyết liệt, Ban chỉ đạo các xã, thị trấn chưa phát huy hết trách nhiệm trong công tác chỉ đạo các lực lượng tham gia phòng, chống ma túy, một số ban ngành ở địa phương chưa coi trọng công tác phòng, chống ma túy.

Công tác đấu tranh triệt phá của lực lượng Công an huyện, Công an xã, thị trấn còn chưa chủ động, thiếu quyết liệt, hiệu quả chưa cao. Tình hình buôn bán ma túy còn xảy ra ở một số địa bàn chưa được xử lý dứt điểm, các đối tượng nghiện mua bán, sử dụng ma túy ngang nhiên đã gây bức xúc trong nhân dân.

3. Mục tiêu

Từ nay đến ngày 30/6/2017 phải tiến hành triệt xóa tụ điểm ma túy tại khu vực chòi gác ghi Ga Kép và khu vực nghĩa trang thôn Thanh Bình, xã Tân Thịnh, không để ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Sau khi xóa tụ điểm kiên quyết không để tái diễn tụ điểm ma túy trên địa bàn huyện. Đến hết năm 2017 thị trấn Kép là đơn vị chuyển hoá mạnh không còn là địa bàn trọng điểm về ma túy.

4. Nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể

4.1. Đối với Công an huyện

Giao Công an huyện là đơn vị chủ lực, đầu mối phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các xã: Tân Thịnh, Hương Sơn và thị trấn Kép để tổ chức ra quân truy quét; có trách nhiệm xây dựng và triển khai kế hoạch đấu tranh quyết liệt, quyết tâm giải quyết tụ điểm ma túy tại các xã: Tân Thịnh, Hương Sơn và thị trấn Kép. Trong đó phân công cụ thể nhiệm vụ của từng Đội nghiệp vụ, lộ trình, thời gian cụ thể thực hiện đợt truy quét. Nắm chắc danh sách các loại đối tượng có liên quan đến ma túy như: Người nghiện ma túy có biểu hiện hoạt động phạm tội, đối tượng mới ra tù và cai nghiện bắt buộc về địa phương để theo dõi, quản lý cụ thể.

Tăng cường lực lượng để đấu tranh tội phạm ma túy trong đợt truy quét; siết chặt tuần tra, kiểm soát an toàn giao thông và kiểm tra hành chính; phân

công cán bộ phối hợp với lực lượng công an, cựu chiến binh, đoàn thanh niên các xã: Tân Thịnh, Hương Sơn và thị trấn Kép trực, đẩy đuổi các đối tượng nghiện tại các tụ điểm. Từ nay đến hết tháng 6 năm 2017 (tháng cao điểm về phòng, chống tội phạm ma túy) Công an huyện phải giao ban với Chủ tịch UBND và Trưởng Công an các xã: Tân Thịnh, Hương Sơn và thị trấn Kép (mỗi tuần 01 lần) để rút kinh nghiệm. Tập trung đấu tranh, triệt phá các đối tượng bán ma túy.

Hàng tuần (chiều thứ 5) báo cáo kết quả và tiến độ thực hiện đợt truy quét với đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo huyện và Chủ tịch UBND huyện. Kết thúc đợt truy quét tiến hành sơ kết, biểu dương, khen thưởng đợt xuất đối với những tổ chức, cá nhân lập thành tích trong đợt truy quét.

Về kinh phí: Giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính và Kế hoạch tham mưu cho UBND huyện dự trù kinh phí (đặc biệt là hỗ trợ lực lượng trực tiếp làm) để phục vụ đợt truy quét.

4.2. Đối với các xã: Tân Thịnh, Hương Sơn và thị trấn Kép

Đề nghị Đảng uỷ 03 xã, thị trấn ban hành Nghị quyết chuyên đề để lãnh chỉ đạo, UBND xây dựng Kế hoạch cụ thể để thực hiện đợt truy quét tụ điểm ma túy trên địa bàn. Xác định trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng chống ma túy. Trọng điểm là các tụ điểm ma túy tại Ga Kép, nghĩa trang thôn Thanh Bình, xã Tân Thịnh.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các xã: Tân Thịnh, Hương Sơn và thị trấn Kép phát động phong trào toàn dân phát hiện, tố giác tội phạm, vận động đối tượng nghiện và gia đình tự khai báo. Tập trung giải quyết tốt các vấn đề sau cai nghiện, tổ chức dạy nghề, hỗ trợ vốn, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo... để giúp các đối tượng sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy sâu rộng đến quần chúng nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú như: Pano vượt đường, khẩu hiệu, băng rôn, qua hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến xã... tại khu trung tâm và các tụ điểm để người dân hiểu rõ hơn những quy định của pháp luật về ma túy và các tác hại do ma túy gây ra; mỗi gia đình phải quản lý và quan tâm giáo dục con em mình biết tránh xa hiểm họa này, kiên quyết không để bị lôi kéo vào con đường nghiện ma túy; chính quyền, các ngành và đoàn thể tổ chức các hoạt động lành mạnh phù hợp tuổi trẻ để thu hút thanh niên, thông qua đó, tuyên truyền vận động phòng, chống ma túy.

Chỉ đạo lực lượng Công an xã, công an viên, cựu chiến binh, đoàn thanh niên ở các thôn phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an huyện tuần tra, kiểm soát trực tại các tụ điểm Ga Kép, nghĩa trang thôn Thanh Bình, xã Tân Thịnh trong thời

gian thực hiện đợt truy quét (từ ngày 09/5/2017 đến ngày 30/6/2017). Kết thúc đợt truy quét tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm.

Đối với cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể các thôn Thanh Bình, thôn Sậm (xã Tân Thịnh), thôn Kép 12 xã Hương Sơn tuyên truyền, vận động nhân dân trong thôn đấu tranh, đẩy đuổi các đối tượng ra khỏi địa bàn; phát quang cành cây, bụi rậm tại các tụ điểm để các đối tượng không có khu ẩn nấp để thực hiện hành vi phạm tội. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an phát hiện và tố giác tội phạm ma túy trên địa bàn.

4.3. Đối với các thành viên Ban Chỉ đạo huyện được giao phụ trách các xã: Tân Thịnh, Hương Sơn và thị trấn Kép tăng cường kiểm tra, bám sát địa bàn (ít nhất 01 tuần 01 lần) kịp thời báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo những vấn đề phát sinh.

4.3. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng kịp thời tổ chức truy tố, xét xử nghiêm các vụ án về ma túy. Chọn vụ án điển để xét xử lưu động ở thị trấn Kép để tuyên truyền, giáo dục và răn đe.

4.4. Đề nghị Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng, Chi nhánh khai thác đường sắt Hà Lạng và Ga Kép: Tiến hành chặt hạ, phát quang toàn bộ vườn cây keo gần chòi gác ghi, tháo dỡ hàng rào tôn xung quanh vườn cây keo và bụi rậm xung quanh ga Kép không để các đối tượng lợi dụng địa điểm này làm nơi ẩn nấp để mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy xong trong tháng 5/2017.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan, Đảng uỷ, UBND các xã: Tân Thịnh, Hương Sơn và thị trấn Kép biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần đường sắt Hà Lạng, Chi nhánh khai thác đường sắt Hà Lạng, Ga Kép;

- Lưu: VT, TH_{Thủy}.

Bản điện tử:

- TT Huyện uỷ; TT. HĐND huyện (b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Công an huyện;

- Các thành viên Ban Chỉ đạo PCTP TNXH và xây dựng phong trào TDBVANTQ huyện;

- Đảng uỷ, UBND các xã: Tân Thịnh, Hương Sơn và thị trấn Kép;

- LĐVP, TH.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Ngọc Hải